

5272  
๑ ๕ พ.ย. ๒๕๖๗  
๗.๔๗

๗.๓๓  
๑ ๕ พ.ย. ๒๕๖๗  
๗.๔๗



# ความที่สุด

ที่ ขร ๐๐๒๓.๒๐/ว ๕๗๑๑

ที่ว่าการอำเภอแม่สาย  
ถนนพหลโยธิน ขร ๕๗๑๓๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง **การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงินอุดหนุน**  
**ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

เรียน **นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง**

สิ่งที่ส่งมาด้วย **สำเนาหนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ขร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๘๕๖**  
**ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗**

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง เป็นหน่วยรับงบประมาณ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล ดำเนินการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยตรงในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อยื่นคำขอตั้งงบประมาณต่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเสนอผ่านท้องถิ่นจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด

อำเภอแม่สาย ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงรายว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนในการกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒ ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. จัดเตรียมข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมาย เช่น ข้อมูลเด็กนักเรียน ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพ ข้อมูลจำนวนสัตว์ ข้อมูลค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้จ่ายจากงบเงินอุดหนุน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำคำขอของงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป พร้อมกับดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน เช่น ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Welfare) ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ระบบศูนย์บริการ

/ ข้อมูลบุคลากร...

